

พระราชดำรัส^(๑)

ในโอกาสที่คณะกรรมการศาลปกครองสูงสุดเข้าเฝ้าฯ
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓



อาจจะมีปัญหาหน้าที่ เพราะเมื่อได้กล่าวว่า จะปฏิบัติหน้าที่ตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ. แต่บางอย่างอาจจะไม่มี จึงต้องมีความคิดพิจารณาที่รอบคอบ. ตัวอย่างอันแรกที่เกิดขึ้นก็คือการนำคำปฏิญาณเมื่อสักครู่นี้ มีปัญหาขึ้นมาว่า ใครจะเป็นผู้นำ. ก็ได้ตกลงกันว่าจะให้ผู้ที่มิอาจเป็นผู้กล่าวนำ. ข้อนี้มีปัญหาเกิดขึ้น ก็ต้องแก้ และก็ได้แก้แล้ว.

ความจริง การให้ผู้ที่มิอาจเป็นผู้กล่าวนำ หรือในคณะใด เป็นผู้นำชั่วคราวนั้น ก็เป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาในองค์กรอื่น ในส่วนอื่น เช่น ในสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือรัฐสภา. เวลาตอนแรกในการประชุมต้องมีประธานสภา ก็เป็นประเพณีที่จะให้ผู้ที่มิอาจเป็นผู้กล่าวนำ เป็นผู้กล่าวนำ. ก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลย. ที่นี้ได้ปฏิบัติเช่นนี้ หลังจากได้มีการถกเถียงกันมาก ซึ่งก็ไม่น่าจะถกเถียง เพราะว่าคนเขากลัวว่าท่านผู้มิอาจเป็นผู้กล่าวนำจะยึดอำนาจนั้น. การที่มีความคิดอย่างนั้น ก็เป็นการตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตย แต่ได้ปฏิบัติมาแล้ว ก็เป็นที่น่ายินดี ว่าเรียบร้อยดี. ต่อจากนี้ ท่านจะได้ประชุมกัน และเลือกผู้ที่จะเป็นผู้นำศาล คือ ประธาน และเรื่องราวก็จะไม่เกิดขึ้นเรียบร้อยราบรื่นดี.

ยังมีเรื่องอีกหลายอย่างที่จะต้องตกลงกันในหน้าที่ของศาลปกครอง เพราะว่า เป็นลัทธิ เป็นของใหม่ และยังไม่ทราบว่าจะเป็นประโยชน์แค่ไหน. ไปอ่านรัฐธรรมนูญ

^(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

ให้ดี เพราะรัฐธรรมนูญก็เขียนละเอียดในเรื่องต่างๆ จึงจะต้องไปศึกษารัฐธรรมนูญ
อีกที เพื่อที่จะดูว่าการปกครองจะมีปัญหาอะไร และจะได้ขจัดปัญหาต่างๆ ที่จะมีขึ้นมาได้
เพื่อให้การปกครองเป็นไปโดยยุติธรรม และราบรื่นสำหรับประชาชน. ฉะนั้น การที่ท่าน
ได้ปฏิญาณนั้น ก็ต้องจำเอาไว้ต้องระลึกว่า หน้าที่ของท่านนับว่าสำคัญมาก และน่าจะ
เป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีความเฉลียวฉลาดพอที่จะขจัดปัญหาของคณะ และขจัดปัญหาของ
บ้านเมืองในการปกครอง. ก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วย
ความเฉลียวฉลาด ด้วยเหตุและผล เพื่อให้การปกครองของประเทศไทยเป็นไปตามหลัก
ของประชาธิปไตย อันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และพยายามที่จะวิเคราะห์วิจัยว่า
รัฐธรรมนูญมีความหมายอย่างไร. ถ้าทำได้แบบนี้ ท่านก็จะได้ทำหน้าที่สูงของท่าน
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน. ก็ขอให้ทุกๆ ท่านได้มีความ
สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยราบรื่น มีจิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาเฉียบแหลม เพื่อที่จะ
ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ โดยปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล มิใช่โดยทะเลาะกัน.

ขอให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานของตน เพื่อความสำเร็จของศาล ซึ่งเป็นศาล
สูงสุดอันหนึ่งเหมือนกัน และเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและ
ประชาชน.